

NGHỊ QUYẾT
CỦA BCH ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TRUNG
Về thực hiện Kết luận số 347-KL/HU, ngày 31/5/2024
của Ban Thường vụ huyện ủy Tân Yên

Nhằm quán triệt, triển khai sâu sắc các nội dung của Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 04/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Kết luận số 347-KL/HU ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ủy xã Tân Trung ban hành Nghị quyết chuyên đề về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường và chỉnh trang đường làng ngõ xóm trên địa bàn xã như sau:

**I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG,
CẢI TẠO CẢNH QUAN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ**

1. Kết quả đạt được, ưu điểm

1.1. Về công tác đảm bảo VSMT

Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 100-NQ/HU ngày 16/3/2020 của Huyện ủy; Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 135-NQ/ĐU, ngày 25/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội từ xã đến thôn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ và ở nơi công cộng; việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình được nhân dân đồng tình ủng hộ. Các thôn đã thành lập và duy trì tổ vệ sinh môi trường của thôn; UBND xã và các thôn đã triển khai thu phí VSMT đến các hộ; 100% các hộ gia đình đã ký cam kết bảo vệ môi trường, rác thải sinh hoạt cơ bản được phân loại, xử lý tại hộ gia đình (chủ yếu bằng hình thức đốt thủ công và chôn lấp tại chỗ).

1.2. Về cải tạo cảnh quan

Cơ bản cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội từ xã đến thôn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên làm công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nhà cửa, vườn tược, trồng cây xanh tạo bóng mát tại khu trung tâm văn hóa thôn, nơi công cộng. Nhiều thôn đã phát động được phong trào và hình thành nhiều tuyến đường hoa, sáng xanh sạch đẹp, khu trung tâm văn hóa thể thao của thôn được quan tâm đầu tư, trang trí gọn gàng, có nhiều hình ảnh bích họa, tạo điểm nhấn về cảnh quan. Nhiều hộ dân đã có ý thức, quan tâm đầu tư cho việc chỉnh trang nhà cửa, vườn tược luôn được gọn gàng, sạch đẹp, tạo không gian sống trong lành, sạch đẹp, sinh động, hài hòa với thiên nhiên.

2. Hạn chế

Trên địa bàn xã không có khu xử lý rác thải tập trung; vẫn có thôn chưa bố trí được điểm thu gom, tập kết, xử lý rác của thôn. Tổ vệ sinh môi trường hoạt động hiệu quả không cao; chưa huy động được toàn dân tham gia thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường.

Việc phân loại, xử lý rác thải tại gia đình chưa triệt để, vẫn còn một số ít người dân đổ rác thải ra nơi công cộng, các tuyến đường nơi vắng người qua lại như: đường Tỉnh 294 (khu Tân Lập, Đồng Điều 7, đồng điều 8); cổng trường Mầm Non (thôn Ngoài); đường tỉnh 294 đi Đình Hả (thôn Quyên); Kênh N5 (Gia Tiến) và một số vị trí khác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Các loại vỏ bao bì thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vẫn còn tình trạng vứt ra ngoài kênh mương nội đồng.

Hoạt động ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch chủ yếu do Ban công tác MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, các đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện, chưa có sự thống nhất điều hành của UBND xã và Trưởng thôn.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường còn hạn chế; chưa phát hiện, ngăn chặn, xử lý được nhiều trường hợp vi phạm về xả thải rác; số thôn triển khai thu phí vệ sinh môi trường đạt thấp (5/18 thôn).

Một số thôn chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang khuôn viên gia đình, đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh tại khuôn viên trung tâm văn hóa, nơi công cộng chưa được quan tâm thực hiện, vẫn còn có những ngõ chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tán cây lấn ra đường làng, cỏ dại, cỏ voi và các loại cây trồng khác trồng sát đường gây cản trở giao thông.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ môi trường chưa thường xuyên; ý thức tự giác của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chưa huy động được toàn dân tham gia đảm bảo VSMT.

3. Nguyên nhân

Cấp ủy, chính quyền từ xã đến các chi bộ, các thôn chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; chủ yếu mới ban hành nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo; chưa quan tâm và dành sự ưu

tiên các nguồn lực cho nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Một số thôn còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, trông chờ vào cấp trên, không coi đây là nhiệm vụ của thôn (nhất là ở đường tỉnh 294, đường liên thôn, liên xã).

Công tác kiểm tra, xử lý người vi phạm do vứt rác thải bừa bãi ra môi trường của xã, của thôn thực hiện chưa tốt; Nhận thức, ý thức trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao, chưa tự giác phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, không muốn nộp phí vệ sinh môi trường.

Công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn trong công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận xây dựng khu xử lý rác tập trung của xã, điểm xử lý rác thải của các thôn chưa hiệu quả.

Cấp ủy, Chính quyền từ xã đến thôn chưa thực sự quan tâm đến việc trồng và chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” ở khu dân cư và ở các tuyến đường trục xã, liên xã.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Làm thay đổi căn bản về nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về trách nhiệm, hành động của các cấp ủy, chính quyền và người dân trong việc tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực tham gia hoạt động thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường (100% rác thải phát sinh phải được thu gom và xử lý đảm bảo hợp vệ sinh); Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, nông thôn mới nâng cao.

Huy động toàn dân tham gia nộp phí VSMT để phục vụ cho đảm bảo VSMT trên địa bàn thôn.. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vứt rác thải, phế thải ra môi trường. Tập trung chỉnh trang đường làng ngõ xóm, các khu trung tâm văn hoá, xây dựng các tuyến đường hoa, đường mẫu.

2. Mục tiêu cụ thể

100% hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải. Trong đó rác thải hữu cơ được thu gom xử lý bằng biện pháp phù hợp như chôn lấp; ủ lên men làm phân bón theo hộ hoặc nhóm hộ; 100% vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được gom để đúng nơi tập kết. Hàng tháng được gom xử lý đúng quy định.

100% rơm, rạ sau thu hoạch được thu gom để xử lý bằng biện pháp phù hợp; 100% hộ gia đình chăn nuôi có sử dụng biện pháp xử lý phân và nước thải không gây ô nhiễm môi trường; 100% hộ gia đình thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh ngõ xóm. Cơ bản các tuyến đường thôn, liên thôn được trồng cây xanh, cây hoa, cây cảnh phù hợp; mỗi thôn xây dựng 01 tuyến đường mẫu, xã xây dựng từ 02 đến 03 tuyến đường mẫu.

Về mặt bằng và quan điểm xử lý: Mỗi thôn phải có 01 điểm xử lý rác thải vương vãi ra môi trường trên đại bàn thôn (từ 200 đến 300 m²/điểm). Việc lựa

chọn vị trí phải phù hợp, hiệu quả không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Về phân loại rác: Rác thải sinh hoạt phải được phân loại, xử lý sơ bộ từ nguồn, kiểm soát chặt chẽ việc thải rác, rác vô cơ chấu dút các điểm đen rác thải, không có bãi rác tự phát. Kiểm soát chặt chẽ và có xử lý nghiêm việc xả rác thải bừa bãi ra môi trường theo quy định của pháp luật; không còn tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Đặc biệt là các tuyến đường, kênh, mương, nơi công cộng, khu đất trống...

Về điều hành, hoạt động: Nâng cao năng lực điều hành, hoạt động, tinh thần tự giác, trách nhiệm; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác đạo bảo VSMT và tạo cảnh quan “sáng- xanh- sạch- đẹp”; tỷ lệ người dân tham gia nộp phí VSMT đạt trên 95%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1.1. Nhiệm vụ chung: 100% các thôn, cơ quan, trường học tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải sinh hoạt, không để rác thải gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng và các tuyến đường hoa, đường mẫu. Đảng ủy phân công các đồng chí thường trực phụ trách từng tiêu chí, các đồng chí trong ban chấp hành phụ trách từng thôn; giao các ngành đoàn thể phụ trách từng nội dung công việc cụ thể.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể

1.2.1. Đảng ủy chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề, ban hành Nghị quyết lãnh đạo. Phân công đối với các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, trực tiếp về họp với chi bộ, hướng dẫn các chi bộ trong sinh hoạt chuyên đề và triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy và kế hoạch của UBND xã về công tác đảm bảo VSMT. Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã.

1.2.2. Thường trực HĐND, đại biểu HĐND xã, Tăng cường các hoạt động giám sát về đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

1.2.3. UBND xã và Chủ tịch UBND xã, là cơ quan Thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo VSMT, xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện Kết luận số 347-KL/HU, ngày 31/5/2024 của Ban Thường vụ huyện ủy Tân Yên.

Thành lập và chỉ đạo Tổ công tác của UBND xã xây dựng Kế hoạch tuần tra, mật phục bắt quả tang, tham mưu Chủ tịch UBND xã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo thẩm quyền. Căn cứ vào nguồn hỗ trợ hàng năm của cấp trên và thực tế của địa phương, cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ các thôn khi xây dựng điểm xử lý rác thải.

Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyển đường “Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp” điển hình (*lựa chọn từ 2 đến 3 tuyến đường mẫu cấp xã, mỗi thôn lựa chọn một tuyến đường mẫu*); phát động phong trào thi đua chuyên đề theo mục tiêu chung của Đảng ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện của các thôn, trường học; kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng cảnh quan môi trường, thu gom xử lý rác thải, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm; đồng thời kiểm điểm các tập thể, cá nhân không triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

Chỉ đạo Trưởng thôn: Phối hợp với công chức ĐC-XD rà soát, lựa chọn vị trí phù hợp, xây dựng điểm xử lý rác thải ở 18/18 thôn; kiện toàn thành viên tổ VSMT, điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của tổ VSMT thôn được Chủ tịch UBND xã phê duyệt; Triển khai đến 100% các hộ ký cam kết tự phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, không vứt rác thải bừa bãi ra môi trường; tổ chức thực hiện ít nhất mỗi tuần một ngày tổng VSMT trong thôn, mỗi tháng một lần (*chủ nhật tuần thứ hai trong tháng*) tổng VSMT, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn toàn xã. Triển khai thu, nộp, quản lý, sử dụng hiệu quả phí VSMT; chỉ đạo Tổ An ninh trật tự ở cơ sở của thôn thường xuyên tuần tra, mật phục trên địa bàn thôn, khi phát hiện, giữ nguyên hiện trường, báo cáo Tổ công tác về lập biên bản, tham mưu xử phạt theo quy định.

Chỉ đạo ba cấp trường, trạm y tế, các Ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa, các điểm di tích, cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức tự giác trong bảo vệ môi trường, tích cực thu gom, xử lý rác thải, xây dựng cảnh quan các cơ quan, trường học, các khu, điểm di tích văn hóa và tại gia đình. Căn cứ về ý thức tự giác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan làm tiêu chí đánh giá thi đua trường, cơ quan và đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, viên chức hằng năm.

Chỉ đạo xây dựng nội dung tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trong công tác đảm bảo VSMT, đồng thời đưa tin những tập thể, cá nhân vi phạm bị xử phạt trên hệ thống truyền thanh của xã, trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội zalo, facebook, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác VSMT, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời.

1.2.4. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ban hành Nghị quyết lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “5 rõ”, “*rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả*”. Trưởng thôn tổ chức họp toàn thể nhân dân trong thôn để triển khai các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy, UBND xã và Nghị quyết của chi bộ, phát huy dân chủ theo tinh thần “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và nhân dân thụ hưởng*”, tạo sức mạnh tổng hợp trong nhân dân và các đoàn thể ở thôn, huy động toàn dân tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải, cải tạo chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp.

Chỉ đạo Tổ dân vận cộng đồng tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và nhân rộng các mô hình “*nhà đẹp, vườn sạch*”, “*sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ ra*

nơi công cộng”. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo VSMT, phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, báo cáo kịp thời các trường hợp vi phạm VSMT. Xác định, lựa chọn tuyến đường đăng ký với UBND xã xây dựng tuyến đường “*sáng- xanh- sạch- đẹp*” điển hình. Hằng tháng chi bộ đưa nội dung kiểm điểm kết quả thực hiện đảm bảo VSMT, cải tạo cảnh quan môi trường để đánh giá. Đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, Hiệu Trưởng các trường học, Trạm Y tế chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, UBND xã về việc đảm bảo VSMT và cải tạo cảnh quan, môi trường thuộc địa bàn thôn, cơ quan, trường học.

1.2.5. Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị- xã hội

Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng Kế hoạch, phối hợp với UBND xã và triển khai tới các tổ chức cấp dưới (ở thôn), phát động phong trào thi đua “*sạch từ nhà ra ngõ*”, “*sạch từ ngõ ra nơi công cộng*”; phối hợp với cấp ủy, chi bộ, Trưởng thôn, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các tổ chức cấp dưới (ở thôn); phân công Ủy viên ủy ban MTTQ xã; Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức phụ trách các thôn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo VSMT ở các thôn nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã. Đánh giá thi đua hằng tháng, để làm căn cứ đánh giá thi đua hằng năm đối với tổ chức (ở thôn) và người đứng đầu các tổ chức đó.

Phát động phong trào thi đua, đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác với tinh thần “*rác thải sinh ra ở đâu, xử lý ngay tại ở đó*”; cam kết “*tự xử lý rác ngay tại gia đình*”; không vứt rác thải bừa bãi ra môi trường. Hội LHPN xã tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng hộ gia đình “*5 không, 3 sạch*”; xác định Hội viên phụ nữ là nòng cốt trong việc phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình.

2. Giải pháp

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, xây dựng chỉnh trang đường làng ngõ xóm

Đảng ủy tổ chức phổ biến, quán triệt kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết của Đảng ủy, Đồng thời chỉ đạo UBND xã xây dựng phương án tổ chức thực hiện, chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ. Phân công rõ nhiệm vụ về công việc, thời gian cho các ngành đoàn thể để thực hiện nghị quyết; định kỳ hàng tháng, quý, nghe và cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết; thực hiện kiểm điểm sáu tháng, hàng năm đối với các chi bộ, thôn, cơ quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung này vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm để tổ chức thực hiện.

Đối với các chi bộ: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chỉ đạo Ban lãnh đạo thôn, MTTQ các tổ chức chính trị- xã hội phổ biến, quán triệt tinh thần Nghị quyết và nhiệm vụ trong Kế hoạch đến Đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đưa nội dung kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ này vào sinh hoạt chi bộ

hàng tháng, thực hiện kiểm điểm tháng, quý, sáu tháng, hàng năm.

2.2. Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền để làm chuyển biến về nhận thức và hành động.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành đoàn thể tiến hành phổ biến, quán triệt kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, và Nghị quyết của Đảng ủy, Phương án của Ủy ban nhân dân đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng sự cấp thiết của việc tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong bảo vệ môi trường nói chung và việc xả rác thải nói riêng để hình thành ý thức tự giác, thói quen trong nhân dân, chấm dứt việc xả rác thải bừa bãi. Thực hiện có hiệu quả việc chỉnh trang đường làng ngõ xóm, xây dựng các tuyến đường mẫu.

2.3. Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước về hoạt động thu gom, xử lý rác thải

UBND xã và Trưởng thôn trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo VSMT trên địa bàn xã; chú trọng phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; đưa tiêu chí về phân loại, thu gom, xử lý rác thải vào xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa, bình xét thi đua, bình xét cơ quan văn hóa, thôn, làng, gia đình văn hóa, bình xét các danh hiệu đối với cán bộ, đảng viên và xếp loại người đứng đầu hàng năm.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ An ninh trật tự ở cơ sở trong việc kiểm tra, mật phục, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về xả rác thải. Sử dụng các hình thức như dư luận xã hội để đấu tranh với các hành vi thiếu trách nhiệm trong thu gom, xử lý rác thải, xả thải bừa bãi ra môi trường.

Chỉ đạo xây dựng được các điểm xử lý rác thải của các thôn và thực hiện hiệu quả công tác thu, quản lý và sử dụng phí VSMT để có nguồn kinh phí tại chỗ phục vụ các hoạt động đảm bảo VSMT trong thôn.

2.4. Tăng cường vai trò, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, và Nghị quyết của Đảng ủy, tổ chức các hoạt động cụ thể; phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo VSMT, xây dựng tuyến đường mẫu, chỉnh trang đường làng ngõ xóm theo sự chỉ đạo của UBND xã và Trưởng thôn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ban hành Nghị quyết lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “5 rõ”. Trưởng thôn tổ chức họp toàn thể nhân dân để triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Nghị quyết của chi bộ; đảm bảo dân chủ, tạo sức mạnh tổng hợp, huy động toàn dân tham gia thu gom, phân

loại, xử lý rác thải, chỉnh trang cảnh quan đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp. Chịu trách nhiệm về việc cải tạo cảnh quan, môi trường và thu gom, xử lý rác thải thuộc địa bàn thôn, cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện kiểm điểm hằng tháng, báo cáo về Đảng ủy, UBND xã theo quy định.

2. UBND xã và Chủ tịch UBND xã, là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo VSMT trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy và các văn bản lãnh đạo của cấp trên, xong trước ngày **18/6/2024** để các chi bộ triển khai tại hội nghị sinh hoạt chuyên đề. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy; UBND huyện theo chức trách nhiệm vụ và kết quả triển khai, thực hiện công tác đảm bảo VSMT trên địa bàn.

3. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của xã căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung của Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã xây dựng kế hoạch xong trước ngày **30/6/2024**; phối hợp với UBND xã, các ngành đoàn thể, chỉ đạo các tổ chức cấp dưới (ở thôn), thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo VSMT trên địa bàn xã.

4. Ban tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các ngành đoàn thể, Ban biên tập công thông tin điện tử của xã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết. Kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực tiếp về họp với chi bộ, hướng dẫn các chi bộ trong sinh hoạt chuyên đề và triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy và kế hoạch của UBND xã về công tác đảm bảo VSMT, xong trước ngày **25/6/2024**.

6. Giao UBKT Đảng ủy chủ trì, phối hợp với UBND xã, cán bộ văn phòng Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, Kết luận; tham mưu đảng ủy tổ chức kiểm tra chuyên đề việc triển khai thực hiện nghị quyết; định kỳ báo cáo Đảng ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c),
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã,
- MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội xã,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Lưu Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Nguyễn Văn Khoa